

ผู้นำธุรกิจท่องเที่ยวร่วมฉลองความสำเร็จครบรอบ 2

5 ปี คีรี ทราเวล



ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวร่วมสนทนาคาดการณ์อนาคตการท่องเที่ยว

ผู้นำธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยร่วมงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จครบรอบ 25 ปี บริษัท คีรี ทราเวล (Khiri Travel) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดย วิลเลียม นิเมเยอร์ ในช่วงเปิดการท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง นำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ลาว เวียดนามและกัมพูชา เริ่มต้นจากสำนักงานเพียงหนึ่งห้อง และจากการเริ่มต้นนั้นปัจจุบันบริษัทคีรี ทราเวล ได้รับรางวัลบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อพนักงาน 230 คนและสำนักงานรวม 17 แห่ง ใน 8 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ภายในงานจัดให้มีการอภิปรายในหัวข้อ “อนาคตการท่องเที่ยวในอีก 25 ปี” ซีอีโอมาริโอ ฮาร์ดี จากพาด้า ประเทศไทยกล่าวกับแขกกว่า 150 คนภายในงานว่า แนวโน้มการเติบโตของการเดินทางท่องเที่ยวเป็นไปอย่างก้าวกระโดด ต้องการการสนับสนุนการกระจายการท่องเที่ยวให้ดีขึ้นและให้ความสำคัญต่อชุมชนท้องถิ่นและคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้มากขึ้น

แรนดี้ เดอร์แบนด์ ซีอีโอสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council: GSTC) กล่าวต่อผู้ร่วมงานว่า “เทคโนโลยีในการเดินทางท่องเที่ยวจะพัฒนาและถูกใช้แพร่หลายมากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้สามารถค้นหาข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวและกระจายการท่องเที่ยวออกไป แรนดี้เรียกร้องให้มีการปรับปรุงการจัดการจุดหมายปลายทางแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งแม้ว่าตอนนี้รัฐบาลมีความตื่นตัวเห็นความจำเป็นในการจัดการการท่องเที่ยวแต่ไม่ใช่เพียงพอแค่ใช้งบประมาณเพื่อทำการส่งเสริมด้านการตลาดเท่านั้น เนื่องจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปมาก นักท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้นมองหาแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่หนาแน่นและยังคงเอกลักษณ์ของสถานที่ไว้เพื่อประสบการณ์การท่องเที่ยว ดังนั้นการบริหารจัดการกระจายนักท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวหลักๆจึงมีความสำคัญมาก” เดอร์แบนด์กล่าว

เดวิด คีน ซีอีโอบริษัทโควูผู้เชี่ยวชาญการสร้างแบรนด์ด้านการท่องเที่ยวกล่าวว่า “อนาคตของการท่องเที่ยวเอเชียขึ้นอยู่กับนโยบายการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การควบคุมภาวะนักท่องเที่ยวล้นเมืองซึ่งกำลังทำให้สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งลดความน่ามาเยือนและเป็นภัยคุกคามต่อจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวอื่นๆทั่วเอเชีย ซึ่งถึงเวลาที่รัฐบาลควรเลิกนิยามความสำเร็จของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือน”

วิลเลียม นิเมเยอร์ ซีอีโอ คีรี ทราเวล กล่าวกับผู้ร่วมงานว่า “เกือบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการณ์ถึงอนาคตของการเดินทางท่องเที่ยวในไตรมาสต่อไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม กิจการกระจายการท่องเที่ยวจะเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวของคีรี ทราเวล และจะสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนสู่การเป็นฮับของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของเอเชีย โดยคงไว้ซึ่งความรับผิดชอบต่อค่านิยม เช่น ความซื่อสัตย์ การร่วมมือกันและความเคารพต่อชุมชนและวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยว ในฐานะซีอีโอ ความสุขของผมคือการทำงานกับคนท้องถิ่นเพื่อช่วยให้พวกเขาตระหนักถึงความหวังเพื่อครอบครัวและชุมชนของตนเอง และสิ่งนี้จะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงในอีก 25 ปีข้างหน้า”

งานฉลองครบรอบ 25 ปีบริษัท คีรี ทราเวล จัดขึ้นที่บ้านกลาสเฮ้าส์ปาร์คนายเลิศ โดยได้จัดแสดงภาพเหตุการณ์อันน่าจดจำและรำลึกในอดีตตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมาของคีรี ทราเวล แขกผู้ร่วมงานได้รับการต้อนรับจากพนักงานบริษัทแต่งกายในชุดประจำชาติจากประเทศที่คีรี ทราเวลเข้าไปเปิดออฟฟิศดำเนินการได้แก่ ไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม พม่า อินโดนีเซียและศรีลังกา และมีการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์

“งานนี้เป็นงานเลี้ยงฉลองแต่ได้มอบอาหารสมองแด่แขกผู้ร่วมงานในประเด็นต่าง ๆ เช่น ความรับผิดชอบต่อสังคม ปัญหาการท่องเที่ยวล้นทะลักและความท้าทายของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” เดวิด คีน กล่าว

ในปี 2550 วิลเลียม นิเมเยอร์ ได้เปิดตัว Khiri Reach องค์กรการกุศลของคีรี ทราเวล ปัจจุบัน Khiri Reach ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆรวม 25 โครงการ ใน 7 ประเทศ โดยคีรี ทราเวลเป็นผู้จ่ายค่าดำเนินการทั้งหมดและเงินบริจาคถูกส่งไปสู่อุปกรณ์โครงการเพื่อการกุศลทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย

แขกผู้ร่วมงานฉลองครบรอบปีนี้ได้ให้การสนับสนุนเป็นเงินบริจาคให้กับ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เกาะลอมบอก โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลสะอาดในประเทศพม่าและมูลนิธิเพื่อเด็กในประเทศเวียดนาม

วิลเลียม นิเมเยอร์ กล่าวปิดท้ายเพื่อขอบคุณแขกผู้ร่วมงานว่า “คีรี ทราเวลจะก้าวและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต”

###

เกี่ยวกับบริษัท คีรี ทราเวล จำกัด (KHIRI TRAVEL)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 คีรี ทราเวลได้รับรางวัลและได้รับการยอมรับในฐานะบริษัทบริหารจัดการจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ทุ่มเทให้กับการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวพักผ่อนที่มีคุณภาพทั่วเอเชีย มีสำนักงาน 17 แห่งในประเทศไทย ลาว พม่า เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ศรีลังกา และมัลดีฟส์ โดยหุ้นส่วนธุรกิจของคีรี ทราเวลได้ร่วมกันสร้างสรรค์เส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงลึก วิถีชีวิตชุมชน เพื่อประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ khiri.com

ติดต่อ คีรี ทราเวล

สำนักงานใหญ่

226/9 ซอยติวานนท์ 24 ถ.ติวานนท์

ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร: (+66) 2 968 6828

อีเมล: travel.trade@khiri.com

www.khiri.com

สื่อมวลชนติดต่อ:

เคน สก็อต

สก๊อตเอเชีย คอมมิวนิเคชั่นส์

อีเมล: kens@scottasia.net

มือถือ: (+44) [0] 7949 077959

อัญชลี ศรีวงษา

สก๊อตเอเชีย คอมมิวนิเคชั่นส์

อีเมล: ann@scottasia.net

มือถือ: (+66) 91 806 0484